

● ท้วง มฟล.ตัดขาดทางสัญจร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 เวลา 11.00 น. โดยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ได้มีการประท้วง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของกลุ่มชาวบ้านบ้านห้วยป่าพลู จึงเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริง พบว่าได้มีกลุ่มชาวบ้านผู้อยู่อาศัยทั้งสองฝากฝั่งถนนของมหาวิทยาลัยมารวมตัวลงชื่อขอคัดค้านการขุดทางเชื่อมของหมู่บ้านจำนวนมาก จากการสอบถามได้รับการเปิดเผยจาก นางศุภิยาพงษ์ ทาแกง แกนนำกลุ่มชาวบ้านว่า มหาวิทยาลัยจะทำการขุดถนนทางเชื่อม ทางออกของหมู่บ้านที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ระหว่างชาวบ้านสองฝั่ง ซึ่งใช้สัญจร ไปมาระหว่างกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ยอมให้ชาวบ้าน ใช้ถนนร่วมกับถนนของมหาวิทยาลัยแล้วให้อันออกไปหน้าปากทางเข้าที่อยู่ติดถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นระยะทางร่วม 1 กิโลเมตร และอีกอย่างคือ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยที่ติดกับถนนพหลโยธินนั้นเป็นสามแยกไฟแดง มีรถวิ่งขวักไขว่และเป็นรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าเสียอีก เดินทางลำบากมาก และผู้ที่เดือดร้อนกับการปิดถนนหมู่บ้านคราวนี้ไม่ได้มีแค่ชาวบ้าน แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นางศุภิยาพงษ์ยังได้กล่าวอีกว่าเดิมชาวบ้านจะใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางไปทำธุระและไปทำไร่ทำนาเป็นประจำนานกว่า 60 ปี จนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นชาวบ้านตระหนักก็ได้บริจาคที่ดินเพื่อให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่ก็ยังคงเส้นทางเชื่อมของหมู่บ้านและทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยไว้ แต่ ณ วันนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมาดำเนินการขุดทางเชื่อมเหล่านี้ ออกเท่ากับเป็นการปิดกั้นเส้นทางการเดินทางของชาวบ้าน โดยที่มหาวิทยาลัยไม่เคยแจ้งให้ชาวบ้านทราบเลย จนเมื่อมีการลงมือขุดแล้วจึงทราบว่าเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน จึงได้มีการระดมชาวบ้านลงนามคัดค้านการกระทำดังกล่าว "การที่มีมหาวิทยาลัยนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านภูมิใจมากที่ดินทุกอย่างชาวบ้านยินดียกให้เพื่อให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ แต่มาวันนี้กลับมามีอ้างว่าเป็นที่ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทำเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา แต่เป็นการปิดทางเข้าออกของหมู่บ้าน เหมือนแกล้งชาวบ้านมหาวิทยาลัยจะทำอะไรไม่เคยขอความคิดเห็นจากชาวบ้านเลย

● น้อยใจ มฟล.ไม่เห็นหัว

ด้านนายสุติน สุวรรณ ผู้ที่เคยบริจาคที่ดินกว่า 70 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสถาบันกล่าวว่า "ตนจะยอมให้มหาวิทยาลัยนี้หลุดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะตั้งแต่ตนบริจาคที่ดินไปกว่า 70 ไร่ และยังมีที่ดินเศษอีกกว่า 30 ไร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สร้างรั้วล้อมรอบปิดทางเข้าออก ทำให้ที่ดินของตนกลายเป็นที่ดินดาบอด ไม้